

## “ การประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2567 ”



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ E-MEETING ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, แผนการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร่าง), การจัดทำข้อมูลศูนย์ข้อมูลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

## บริการวิชาการ

### ห้องสมุดโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษดิ์)



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนางอัญชลี เชื้ออนันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ นางปิตรีรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ชำนาญการ ลงพื้นที่บริการวิชาการห้องสมุดโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษดิ์) อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567

โดยทำการลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC พร้อมสอนวิธีการลงรายการบรรณานุกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และแนะนำให้ความรู้การจัดการระบบห้องสมุด





## สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านมนุษย-สังคม เทพสตรี 67



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านมนุษย-สังคม เทพสตรี 67 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรมสมุดฉีกจากกระดาษเหลือใช้ และกิจกรรมพับถุงกระดาษสำหรับใส่ยาเพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาล ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ เวทีกลาง ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง รองผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร.สุริษา เขมยชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างองค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EDPEX) โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ร่วมการอบรมจะสามารถเขียนโครงร่างองค์การ การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EDPEX) และสามารถจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศได้

## การประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2567



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียดการประชุมได้แก่ มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2566 เทคนิคการประเมินห้องสมุดสีเขียว (GREEN LIBRARY) การประเมินด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : เทคนิคการประเมินสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) และข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (GREEN LIBRARY) ประจำปี พ.ศ.2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM MEETING จัดโดยชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

## ปิดตรวจการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมรับฟังประเด็นข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน ที่ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี